

ที่ ศธ ๐๗๐๘๔/๖๑๕๖๖



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย
ถนนสกลเชียงคาน อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง
กรณีที่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง

อ้างถึง คำสั่งคำสั่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย ที่ ๒๓๒/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย ที่ ๒๓๔/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย ได้ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง (กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา) ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการบริหารราชการ

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง(กรณีที่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้) และขอให้ข้าราชการรายดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง รายละเอียดเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนพล เรืองศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐-๔๒๘๑-๒๖๕๗

โทรสาร. ๐-๔๒๘๑-๒๖๖๗

“เรียนดี มีความสุข”



คำสั่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย

ที่ ๒๓๔ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่อยู่
หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้

.....
อนุสนธิ คำสั่งสำนักงาน สกร.จังหวัดเลย ที่ ๑๒๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
เรื่อง แก้ไขคำสั่งและแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง
กรณีที่ ผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ อนุสนธิคำสั่ง
สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดเลย ที่ ๒๓๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง (กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา)

เนื่องจาก กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้มีคำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป เพื่อให้การปฏิบัติราชการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารราชการของสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย อาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ ๓/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดและ
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน ข้อ.๓ (การสั่งให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้รักษาการใน
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้)
จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
อนึ่ง คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ยกเลิกและให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทัศนพล เรืองศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย

บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

แนบท้ายคำสั่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย

ที่ ๒๓๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

ที่	สถานศึกษา	รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาเรียงตามลำดับ	หมายเหตุ
๑	สกร.ระดับอำเภอปากชม	๑.นายอนุสรณ์ คามแสน ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ๒.นางธนัญญา นารัตน์โท ตำแหน่ง บรรณารักษ์	
๒	สกร.ระดับอำเภอเชียงคาน	๑.นางสาวรัตติยาพร จันทร์อ้วน ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ๒.นายสุชาติ ทองดวง ตำแหน่ง ครู	
๓	สกร.ระดับอำเภอท่าลี่	๑.นายณกรณ์ สาวิยะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอผาขาว ๒.นางสาวภาชนรัชต์ ภาษาสุข ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ๓.นางสาวเสาวนีย์ แสงใส ตำแหน่ง ครู	
๔	สกร.ระดับอำเภอภูเรือ	๑.นายทศพร จันทกร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอเชียงคาน ๒.นายจิรภัทร นามพุทธา ตำแหน่ง ครู ๓.นายไมตรี สีทาสังข์ ตำแหน่ง ครู	
๕	สกร.ระดับอำเภอนาแห้ว	๑.นายฉัตรวุฒิ อิมขมชื่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอด่านซ้าย ๒.นางสาวณัฐธยาน์ ทิพยราชชัยพร ตำแหน่ง ครู	
๖	สกร.ระดับอำเภอด่านซ้าย	๑.นายธนาวัฒน์ อนุกุล ตำแหน่ง ครู	
๗	สกร.ระดับอำเภอเมืองเลย	๑.นางวาสนา โสธรรมมงคล ตำแหน่ง ครู ๒.นางปราณี สุขป้อ ตำแหน่ง ครู	
๘	สกร.ระดับอำเภอเอราวัณ	๑.นายณกรณ์ สาวิยะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอผาขาว ๒.นางสาวพิชญ์ณัฐธ์ เปอสุวรรณ ตำแหน่ง ครู	
๙	สกร.ระดับอำเภอนาดูน	๑.นายฉัตรวุฒิ อิมขมชื่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอด่านซ้าย ๒.นางสาวจิราลักษณ์ สุภาวะรณ์ ตำแหน่ง ครู	
๑๐	สกร.ระดับอำเภอวังสะพุง	๑.นายทวีวัฒน์ เหลาสุพะ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ๒.นางดวงเดือน สุขบัว ตำแหน่ง ครู	
๑๑	สกร.ระดับอำเภอภูกระดึง	๑.นางชนิษฐา วีระจิตสกุลงาม ตำแหน่ง ครู ๒.นายศุภชัย ทองศรี ตำแหน่ง ครู	
๑๒	สกร.ระดับอำเภอภูหลวง	๑.นายผจงภักดิ์ พ่อคำช้าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอภูกระดึง ๒.นางสาวณัฐรดา แสงวงผล ตำแหน่ง ครู	
๑๓	สกร.ระดับอำเภอหนองหิน	๑.นายผจงภักดิ์ พ่อคำช้าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอภูกระดึง ๒.นางสาวจุฬารัตน์ พลเสนา ตำแหน่ง ครู	
๑๔	สกร.ระดับอำเภอผาขาว	๑.นางสาวศิริลักษณ์ หาญไพริน ตำแหน่ง ครู ๒.นางสาวพิมพ์รัตน์ หุมอาจ ตำแหน่ง ครู	